

## 2 ครูจากชุมชนคลองเตย ใช้ดนตรีและกีฬาบำบัด เยาวชน ได้รับการเสนอชื่อให้รับรางวัลประจำปี อึ้ง ทรงธรรม ฮาตะ มุลนิธิดวงประทีป ในโครงการ 'SETเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม'



มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลเกียรติยศให้กับบุคคลและองค์กรผู้ทำความดี ในโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ร่วมกับ 7 องค์กรเพื่อสังคม ฟื้นฟูบุคคลผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ต่อสังคม จัดงานมอบรางวัลเกียรติยศบุคคลและองค์กรผู้ทำความดี ในโครงการ “SET เชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม Partnership for the Betterment” ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้เสียสละและอุทิศตนเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ต่อสังคมใน 7 สาขา รวม 9 รางวัล ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารบี ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างของคนดี ตามเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของการทำความดีในทุกรูปแบบ โดยมูลนิธิดวงประทีป ได้คัดเลือกนายสวาสดี ธรรมสุจริต และ นายวรินทร์ อาจวิไล 2 คุณครูจากชุมชนคลองเตย ซึ่งใช้ดนตรีและกีฬาในการบำบัดเยาวชน จนทำให้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประจำปี อึ้งทรงธรรม ฮาตะ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด ในชุมชนและสังคม โดยมีผลงานและเกียรติประวัติของคุณครูทั้งสองท่าน ดังนี้ นายสวาสดี ธรรมสุจริต ผู้อุทิศตนซ่อมฟุตบอลให้เด็กและเยาวชน ที่ศูนย์พัฒนาและบริการคลองเตย เมื่อปี 2008 – 2017 เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยทำการฝึกซ้อมให้กับเด็ก ๆ อายุตั้งแต่ 5 – 10 ปี ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล ตั้งแต่เวลา 16.30 – 18.30 น. ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ จากการฝึกซ้อมดังกล่าวโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทำให้เด็กและเยาวชนในชุมชนหันมาเล่นกีฬาฟุตบอลค่อนข้างมาก เนื่องจากบางครั้งครอบครัวไม่มีเวลาให้กับเด็ก ไม่สนใจและไม่มีการให้วิ่งเล่น ซึ่งการเล่นฟุตบอลจะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยให้ห่างไกลจากการติดยาเสพติดและการติดยาเสพติด เช่น เกมส์ เฟซบุ๊ก และ นายวรินทร์ อาจวิไล ครูกล้วย นักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ผู้ก่อตั้ง “วงดนตรีอิมมานูเอล” และเปิดโรงเรียนสอนดนตรีคลาสสิกให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในชุมชนแออัดคลองเตยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยโรงเรียนแห่งนี้รับเด็กด้อยโอกาสหรือผู้ที่มีรายได้น้อยบริเวณชุมชน ให้ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกหลังเลิกเรียนเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นับเป็นการทำงานส่งเสริมยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนในชุมชนให้มีโอกาสเข้าถึงดนตรี เพื่อการจรรโลงจิตใจให้ห่างไกลจากปัญหาหายาเสพติดหรือการมั่วสุมอบายมุขต่าง ๆ ในโครงการ “SET เชิดชูความดีเพื่อสังคม”

Partnership for the Betterment” ประจำปี 2560 นอกจากนี้สำหรับกิจกรรมภายในบริเวณงานฯ ยังมีผลิตภัณฑ์ (Green Product) ซึ่งเป็นสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นจากองค์กรและชุมชนที่นำมาจำหน่ายให้เลือกชมและซื้อมากมาย อาทิ ผลิตภัณฑ์เกษตร ปุ๋ยใส่กล่อง ขวดยาสมุนไพร สบู่ ไขวุ้น หนังสือทำมือ เสื้อฟุตบอล ลูกฟุตบอล และอุปกรณ์ วงดนตรีไทย ติดตามและพบกับเรื่องราวความดีของ 2 ครูผู้อุทิศชีวิตให้กับเยาวชนในชุมชน นายสวัสดิ์ ธรรมสุจริต และนายวิรินทร์ อาจวิไล และเกียรติประวัติของผู้ได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ อีก 7 รางวัลเพิ่มเติมได้ที่

[www.setsocialimpact.com](http://www.setsocialimpact.com) และ Facebook : SET Social Impact